



Về biện pháp phòng tránh lây nhiễm của tỉnh từ ngày 1 tháng 6

Thời gian	<u>Cho đến ngày 13 tháng 6 năm 2021</u> <u>(Kéo dài kỳ hạn Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh, kỳ hạn Triệt để phòng chống tái bùng phát dịch)</u>		Khu vực áp dụng	Toàn tỉnh Miyagi
Đối tượng	Khu vực	Nội dung chính của yêu cầu hợp tác		
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống	<u>TP.Sendai</u> <u>Quận Aoba</u>	Yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh đối với <u>những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống có tiếp khách, có bán rượu v.v...</u> (Thời gian kinh doanh: 5 giờ sáng- <u>9 giờ tối</u> , ※ phục vụ rượu: <u>11 giờ trưa – 8 giờ tối</u>)		
	Toàn tỉnh	Triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm (khẩu trang khi tiệc tùng, vách ngăn phòng dịch, hạn chế sử dụng các thiết bị karaoke) v.v...		
Dân trong tỉnh	Toàn tỉnh	Hạn chế ra khỏi tỉnh khi không có việc gấp, việc cần (đặc biệt ở địa bàn có tuyên bố tình trạng khẩn cấp), hạn chế các hoạt động sự kiện có phục vụ ăn uống, hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, không đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh. Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao v.v...		
Sự kiện		Giới hạn tổ chức (giới hạn sức chứa, số lượng khách), tuân thủ hướng dẫn phòng dịch, thực hiện biện pháp truy vết .v.v...		
Cơ sở kinh doanh khác		Điều chỉnh số khách vào cơ sở•triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm tuân thủ hướng dẫn phòng dịch theo từng ngành nghề v.v...		
Doanh nghiệp		Triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, giảm thiểu số nhân viên đi làm bằng cách thực hiện triệt để hình thức làm việc qua mạng telework.		
Đại học v.v...		Triệt để đeo khẩu trang khi ăn uống, phòng tránh lây nhiễm nhưng phải đảm bảo cơ hội học tập đầy đủ v.v...		
				Nội dung giống-như từ trước đến nay



Thời hạn triệt để phòng ngừa tái bùng phát dịch (cho đến 13/6)

- Tránh xa “3 mitsu” và “5 tình huống ※”, triệt để thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm cơ bản như đeo khẩu trang, giữ vệ sinh bàn tay.
- Tạm hoãn, hạn chế di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc cần việc gấp đặc biệt là khu vực đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp và các khu vực đang thực hiện biện pháp trọng yếu thắt chặt kiểm soát phòng ngừa dịch bệnh.
- Đặc biệt hết sức tránh di chuyển trong giờ cao điểm hay đến nơi đông đúc.
- Hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, không đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh (ngoại trừ giao hàng, take-out).
- Hạn chế ăn uống nhậu nhẹt đông người trong thời gian dài. Đeo khẩu trang khi nói chuyện. Cần chú ý ngay cả khi không uống rượu.
- Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.
- Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.v.v...

※①Tụ tập hội hè có uống rượu, ②ăn uống cùng lúc với nhiều người , thời gian kéo dài, ③nói chuyện không đeo khẩu trang, ④sinh hoạt chung trong không gian chật hẹp, ⑤di chuyển đến nhiều nơi v.v...được xem là những nguy cơ lây nhiễm cao.